

Nhận xét chất lượng Bệnh viện Thai Hà Đống Đa Hà Nội

Phòng khám Thái Hà là một trong các cơ sở y tế đa khoa tư nhân uy tín cũng như chữ tín tốt ở Hà Nội, chuyên về các lĩnh vực ví dụ bệnh nam khoa, phụ khoa, căn bệnh hậu môn, bệnh tình dục, kế hoạch hóa gia đình, bệnh viêm cánh... Bệnh viện liệu có địa chỉ duy nhất ở số 11 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội, nằm ở trên 1 chỗ thuận lợi và đơn giản đi lại. Trung tâm y tế được có mặt trên thị trường đến năm 2008 cũng như đã vận động hơn 10 năm với sứ mệnh vươn lên là một cơ sở y tế hiệu quả nhất trong lĩnh vực chăm sóc tính mệnh đối tượng Việt.

[Khám phụ khoa thái hà](#)

[Phòng khám thái hà có tốt không](#)

[Phòng khám thái hà có uy tín không](#)

[Phòng khám thái hà](#)

[Phòng khám đa khoa thái hà](#)

[Phụ khoa thái hà](#)

[Chất lượng phòng khám đa khoa thái hà](#)

Giới thiệu phòng khám đa khoa thai ha

Địa điểm vật chất: Bệnh viện đa khoa Thai Hà thì có cơ sở hạ tầng khang trang, hiện đại cũng như sang trọng. Thể tích bệnh viện được ngoại hình đạt chuẩn theo quy định. Đội ngũ phòng chức năng toàn bộ tiện nghi như: phòng tránh xét nghiệm, phòng thủ thuật, phòng siêu âm, phòng chờ... Trung tâm y tế còn thì có phòng chức năng riêng biệt cho những bệnh nhân nhiễm bệnh nặng hoặc có nhu cầu thăm khám trị căn bệnh riêng biệt. Phòng tránh chờ của cơ sở y tế thì có sách báo, wifi cùng với tivi không mất phí cho bệnh nhân.

Hệ thống bác sĩ: Phòng khám đa khoa 11 Thái Hà quy tụ đội ngũ y bác sĩ có chuyên khoa cao, dày dặn kinh nghiệm và tu dưỡng đạo đức. Chuyên gia thường xuyên thấu hiểu phiền muộn của bệnh nhân, tận tâm chăm lo giải đáp cũng như chia sẻ những kỹ thuật chữa trị 1 mẹo chuẩn xác và hiệu quả. Bác sĩ cũng rất hay theo dõi cũng như hồi âm tức thì những câu hỏi về sức khỏe giúp bệnh nhân. Bác sĩ chuyên khoa còn trả lời trực tuyến 14/24h giúp các người bệnh cần phải giúp đỡ.

Hạng mục thăm khám: Bệnh viện Thái Hà có những phòng tránh ban chuyên khoa riêng biệt cho những lĩnh vực ví dụ khám nam khoa, sản phụ khoa, bệnh hậu môn, bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục, kế hoạch hóa gia đình, viêm cánh... Từng phòng tránh ban đều liệu có hệ thống bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm cũng như thiết bị máy móc tiên tiến để thăm khám cùng với chữa trị cho người bệnh. Cơ sở y tế cũng thì có đội ngũ kiểm tra máu, nước tiểu, cổ dạ con, chụp X-quang... Để giúp đỡ cho biết chuẩn xác cũng như tức thì. Phòng khám luôn thực hiện các phác đồ khám bệnh phù hợp cũng như nghiêm túc, từ thời gian nhận chỉ định ở bàn tiếp đón, mua sổ bệnh án, bác sĩ chuyên khoa chuẩn đoán, xét nghiệm xét nghiệm, sắp xếp hạng mục chữa giúp đến thời gian chấy viện cũng như tái khám. Phòng khám cũng liệu có dịch vụ tư vấn trực tuyến 14/24h giúp các người bệnh cần bổ trợ.

Biện pháp điều trị: Bệnh viện Thái Hà sử dụng các phương pháp điều trị hiện đại, tiên tiến cùng với được bảo vệ giúp bệnh nhân. Cơ sở y tế dùng kỹ thuật Ozone cùng với CPCI của Đức để chữa các căn bệnh về phụ khoa, khám nam khoa, bệnh vô sinh hiếm muộn. Đây là những khoa học được chỉ ra rằng là

lợi ích tốt, ít dẫn đến tác hại cùng với không để lại sẹo. Trung tâm y tế cũng có các cách trị không giống như: tiểu phẫu nội soi, xâm lấn tối thiểu, cắt bao quy đầu không đau đớn, điều trị trĩ không cần phẫu thuật... Tùy lên đã loại bệnh cũng như cấp độ nặng nhẹ của người bệnh mà bác sĩ sẽ trả lời cùng với chọn lựa giải pháp chữa trị hợp lý.

Chi phí thăm khám chữa bệnh: Bệnh viện Thái Hà thì có phí khám chữa trị bệnh phù hợp cùng với minh bạch. Trung tâm y tế có tầm giá khá cạnh giúp đỡ từng hạng mục khám và chữa trị, không có mức độ đè nén hoặc nâng giá. Cơ sở y tế cũng thì có những gói khám ưu đãi cho người bệnh như: Gói khám chữa bệnh nam khoa 320k, gói thăm khám sản khoa 320k, gói kiểm tra phát hiện thai kịp thời 260k, gói khám di tinh kịp thời 260k, gói khám lỗ đít 260k... Ngoài ra, trung tâm y tế còn thì có chính sách giảm sút giá 30% cho những ca phẫu thuật cho bệnh nhân đặt lịch trước.

Dịch vụ y tế: Bệnh viện Thái Hà thì có dịch vụ y tế giỏi cũng như chữ tín. Cơ sở y tế liệu có đội ngũ nhân viên y tế được đào tạo bài bản cũng như luôn được nâng cao nghiệp vụ. Nhân viên y tế rất hay thân thiện, kỹ lưỡng cũng như hết lòng với người bệnh. Trung tâm y tế cũng thì có dịch vụ trợ giúp người bệnh như: Đưa đón hoàn toàn miễn phí trong nội thành Hà Nội, hỗ trợ thuốc không mất phí trong khi trị, hỗ trợ tái khám không tính phí trong vòng một năm... Cơ sở y tế còn thì có dịch vụ giải đáp trực tuyến 14/24h cho các người bệnh cần hỗ trợ.

Review nhận xét Phòng khám 11 Thái Hà từ bệnh nhân

Benh vien da khoa Thai Ha nhận được rất nhiều lần lời khen ngợi cùng với nhận xét tích cực từ người bệnh trong suốt 10 năm vận động. Người bệnh đều thỏa mãn với chữ tín khám chữa trị căn bệnh, thái trạng thái chuyên dụng cho và giá tiền phù hợp ở phòng khám. Nhiều lần bệnh nhân còn chia sẻ cho bạn bè cùng với người bệnh thân tới khám ở phòng khám Thái Hà khi có nhu cầu. Sau đây là một vài review đánh giá từ đối tượng bệnh:

- Anh Nguyễn Văn A (Hà Nội): em từng khám cùng với điều trị lòi dom tại Phòng khám 11 Thái Hà. Em siêu ấn tượng với biện pháp chữa không cần phải phẫu thuật của trung tâm y tế. Em chỉ mất đi khoảng 15 phút để hoàn thành ca chữa trị cùng với không nên nằm viện. Sau lúc điều trị, cháu mất đi gặp phải ra huyết, nhói đau hay ngứa tại khu vực hậu môn nữa. Em cảm ơn Benh vien da khoa Thai Ha đã cho cháu thoát dứt điểm nỗi ám ảnh của lòi dom.

- Chị Lê Thị B (Hải Phòng): em đã khám cũng như chữa bệnh nhiễm trùng sản phụ khoa ở Phòng khám 11 Thái Hà. Cháu rất hài lòng bằng dịch vụ y tế của phòng khám. Bác sỹ cực kỳ giỏi cũng như nhiệt tình, rất hay lắng nghe cũng như tư vấn câu hỏi của cháu. Phòng khám cũng cực kỳ sạch cùng với thoáng mát, khoảng trống chờ đa dạng cũng như thì có nhiều sách báo để giải trí. Sau thời điểm chữa trị, em mất đi gặp phải chảy huyết trắng, ngứa bộ phận sinh dục hoặc cảm giác đau bụng dưới nữa. Tôi cảm ơn Benh vien Thai Ha đã mang lại cho tôi sức khỏe cùng với niềm vui.

- Anh Trần Văn C (Bắc Ninh): cháu từng khám cũng như chữa trị căn bệnh xuất tinh kịp thời tại phòng khám đa khoa thai ha. Tôi rất hạnh phúc bằng kết quả trị của cơ sở y tế. Thầy thuốc từng xác định chính xác nguyên nhân gây ra căn bệnh của em cùng với tư vấn giúp em những mẹo chữa trị hiệu quả. Bệnh viện cũng có những trang bị kiểm tra chức năng sinh sản hiện đại và chính xác. Dưới khi điều trị, em không còn bị di tinh kịp thời nữa. Xin cảm ơn các bác sĩ Phòng khám 11 Thái Hà